

ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์:	ริชาร์ด โจนส์	นวีณัฐดา กระบวนรัตน์
	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
	+662.661.6661 ต่อ 680	+662.661.6661 ต่อ 247
	richard@indorama.net	naweensuda@indorama.net

ไอวีแอลมองบวกในปี 2555 กำไรเพิ่ม 17% จากไตรมาส 2/2555

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 16 พฤศจิกายน 2555 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรชั้นนำระดับโลก ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2555 กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 122 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 105 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 39 ล้านดอลลาร์เป็น 50 ล้านดอลลาร์ รายได้รวม 1.7 พันล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 3 ปี 2554 แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ในขณะที่ผลการดำเนินงานรวมเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนมีการปรับตัวดีขึ้นแต่มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2554 สะท้อนสภาพชะลอตัวในเอเชียและยุโรป

ในขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาสต่อไตรมาสเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของไอวีแอลในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจระดับโลก ซึ่งได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ทำให้สามารถรักษาอัตราการใช้กำลังการผลิตในระดับคงที่ บริษัทฯยังคงมองว่า กำไรในเอเชียจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน ซึ่งจะยังคงอยู่ในระดับนี้ในอีกหลายไตรมาส กำไร PTA ในเอเชียที่ลดต่ำลงเป็นผลมาจากกำลังการผลิตที่มากเกินไป ตรงกันข้าม ธุรกิจ MEG, PET และโพลีเอสเตอร์ในอเมริกาเหนือมีผลการดำเนินงานที่ดี เนื่องจากพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่ธุรกิจในยุโรปมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตลาดในอเมริกาเหนือคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้จากการขายรวม 5.1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับงวดเก้าเดือน ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2555

“ไอวีแอลยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจเราคาดว่าอุตสาหกรรมจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2556 และเราต้องการรักษาความได้เปรียบและการเป็นผู้นำด้านต้นทุนที่มุ่งเน้นการผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น” นายโลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว “เราเข้าซื้อธุรกิจมากมายในปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยในการควบรวมอุตสาหกรรมและปรับปรุงผลกำไร ทีมผู้บริหารของเรามุ่งเน้นการจัดสรรรายจ่ายฝ่ายทุนในโครงการที่มีโอกาสในการทำกำไรสูง ซึ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจตลอดทั้งวงจร”

“บริษัทฯ อนุมัติหลายโครงการ รวมถึงโครงการขยายโรงงาน PET ในอเมริกาเหนือ โดยมีกำลังการผลิต 540,000 ตันต่อปีเมื่อเริ่มดำเนินการในปี 2558 ในขณะที่การขยายกำลังการผลิตโรงงานที่รีโอดีเตอร์ดีในยุโรปจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ตามมาด้วยโครงการปรับปรุงกำลังการผลิต PTA เป็น 600,000 ตันต่อปีในโรงงานแห่งเดียวกันภายในปี 2558 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการปรับปรุงกำลังการผลิตของโรงงานในโปแลนด์ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากตลาดที่กำลังเติบโตและมีการควบรวมแบบเสมือนกับผู้ผลิต PTA ภายนอก ในส่วนของธุรกิจโพลีเอสเตอร์ โรงงานสำคัญในอินโดนีเซียจะเริ่มดำเนินงานในปี 2556 โดยมีกำลังการผลิต 300,000 ตัน ซึ่งนับว่ามีการเติบโตสูงสุดในอาเซียน”

“การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของเราจะมุ่งเน้นการปรับปรุงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันมุ่งรักษาความเป็นผู้นำในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ระดับโลก เราได้เห็นชัดเจนแล้วว่า กลยุทธ์ของเราสร้างคุณค่าแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” นายโลเฮียกล่าว

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (ตัวย่อใน Bloomberg คือ IVL.TB) ผู้นำการผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรระดับโลก ซึ่งมีเครือข่ายและฐานการผลิตครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยมีผลิตภัณฑ์รองรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้นำหลักในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ PTA เม็ดพลาสติก PET เส้นใยเสียด้ายโพลีเอสเตอร์และเอทิลีนออกไซด์/เอทิลีนไกลคอล ซึ่งจัดจำหน่ายไปทั่วโลก IVL มีพนักงานประมาณ 9,000 คนทั่วโลกและมีรายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนอยู่ที่ 5.1 พันล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2555